

DEMCO จ่อประมูล 1.8 หมื่นล้านบาท

● การันตีกำไรปีนี้โต-เน้นลงทุนมาร์จิ้นสูง

DEMCO ลุยประมูลงานใหม่ 18,600-18,700 ล้านบาท หวังหนุนแบ็กล็อกในมือเพิ่มจากปัจจุบันกอดแบ็กล็อก 3,131 ล้านบาท บุกรายได้ใน 2 ปี มั่นใจกำไรปีนี้โต หลังลงทุนมาร์จิ้นสูง

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดิมโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ DEMCO เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนเข้าประมูลงานใหม่ มูลค่ารวมประมาณ 18,600-18,700 ล้านบาท แบ่งเป็น งานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท, การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มูลค่าประมาณ 400-500 ล้านบาท และยังมีงานระบบสายไฟเบอร์ออฟติกธุรกิจสื่อสาร มูลค่า 1,200 ล้านบาท โดยบริษัทคาดหวังว่าจะทำให้มีงานในมือรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสนอราคาโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มูลค่าประมาณ 350 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยในสปป.ลาว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2561 พร้อมเตรียมยื่นประมูลงานโครงการสถานีไฟฟ้าย่อยในสปป.ลาว และงานสายส่งไฟฟ้าเพิ่มเติม โดยการขยายงานไปต่างประเทศเป็นไปตามนโยบายที่จะลดความเสี่ยงการพึ่งพารายได้จากงานรับเหมาในประเทศเพียงด้านเดียว

ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการของบริษัททั้งปี 2561 คาดว่าจะมีกำไรเติบโตต่อเนื่องจากปี 2560 เนื่องจากจะรับรู้เงินสดขายจากค่าใช้จ่ายการสูญเสียจากการผลิตของโครงการเสากั้นลมห้วยบงลดลง ประกอบกับบริษัทยังคงเน้นในธุรกิจ



พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์

หลักของบริษัทที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง จากปี 2560 บริษัทมีงานก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทนที่มีมูลค่าโครงการขนาดใหญ่แต่ให้อัตรากำไรขั้นต้นในระดับต่ำ จะส่งผลให้ในปี 2561 มีอัตรากำไรต่อหน่วยส่วนผู้ถือหุ้น และอัตรากำไรต่อหน่วยส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น โดยในปี 2561 รายได้รวมยังอยู่ระดับที่ดี แม้อัตราส่วนงานก่อสร้างโครงการพลังงานทดแทนที่มีมูลค่าโครงการขนาดใหญ่จะเหลือเพียง 4% แต่บริษัทยังคงเน้นในธุรกิจหลักที่ยังคงมีทิศทางเติบโตที่ดีและให้มาร์จิ้นสูง ซึ่งปัจจุบันมีงานที่รอรับรู้อยู่ได้ ประมาณ 3,131 ล้านบาท คาดทยอยรับรู้รายได้ในระยะเวลา 2 ปี

“ภาพรวมผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปัจจุบันมีงานที่รอรับรู้อยู่ได้ประมาณ 3,131 ล้านบาท สามารถทยอยรับรู้รายได้ในระยะเวลา 2 ปี รวมถึงบริษัทมีแผนจะเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมยื่นประมูลงานติดตั้งสายส่ง และสถานีไฟฟ้าของกฟผ. โดยมีมูลค่าโครงการออกสู่ตลาดประมาณ 10,000 ล้านบาทต่อปี จากมูลค่าโครงการรวมทั้งหมดที่จะเปิดประมูล 50,000-60,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี” นายพงษ์ศักดิ์ กล่าว

สำหรับธุรกิจพลังงานทดแทนปัจจุบันบริษัทจะมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรประมาณ 160 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีแผนการเข้าลงทุนธุรกิจไฟฟ้าเพิ่มเติม แต่บริษัทจะเน้นในส่วนของงานรับเหมาก่อสร้างด้านวิศวกรรมไฟฟ้าทั้งสถานีไฟฟ้า สายส่งแรงสูง รวมถึงงานพลังงานทดแทนประเภท Private PPA เป็นหลัก ส่วนแผนการปรับปรุงฐานกั้นลม 26 ฐาน คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบที่ใช้ในการปรับปรุง ซึ่งจะใช้เวลาปรับปรุงประมาณ 4 เดือนครึ่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการถือหุ้นในบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด อยู่ประมาณ 4% โดยจะมีการขายหุ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มีความจำเป็นของการใช้เงิน โดยจะพิจารณาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ขณะเดียวกันยังไม่มีความชัดเจนในกลุ่มของผู้ถือหุ้นปัจจุบัน รวมถึงยังคาดว่าทางผู้บริหารบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด ยังคงเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนงาน ■